



บทที่ 466
คริสต์มาสปี 2022

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในขณะที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันที่ 25 ธ.ค. 2022 ซึ่งเป็นวันที่คนทั่วโลกเรียกว่าวันคริสต์มาส เป็นวันที่มีความหมายต่างกันสำหรับคนต่างกัน คนส่วนใหญ่ทั่วโลกอาจจะมองวันนี้เป็นวันที่ซื้อของขวัญให้กันและกัน แต่สำหรับคริสตชน วันคริสต์มาสน่าจะมีมีความหมายมากและลึกซึ้งกว่านั้น

ลูกขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตจริงของครอบครัวหนึ่งในศตวรรษที่ 19 ที่เป็นที่มาของเพลงๆ หนึ่งที่มีชื่อว่า It is well with my soul เป็นเพลงที่โลกตะวันตกมักจะเปิดฟังกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ ที่บรรยายถึงความเชื่อความศรัทธาของครอบครัวหนึ่ง ที่ไม่แพ้ประสบการณ์ของโยบในพันธสัญญาเดิมเลย แม้จะประสบกับชะตากรรมที่ร้ายแรงเกินมนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะรับได้

ในวันที่ 21 พ.ย. 1873 ทนายชื่อดังชาวอเมริกันผู้หนึ่งชื่อ Mr. Horatio Spafford เป็น Presbyterian ที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเจ้าอย่างยิ่ง อาศัยอยู่เมืองชิคาโก ได้ส่งภรรยาชื่อนาง Anna พร้อมบุตรสาว 4 คน อายุ 11 9 5 และ 2 ขวบไปบนเรือโดยสารชื่อ S.S. Ville de Havre โดยมีจุดหมายปลายทางคือ กรุงปารีส ตอนแรกผู้เป็นบิดาจะเดินทางไปกับครอบครัวด้วย แต่ติดภาระทางธุรกิจ จึงรับปากครอบครัวว่าจะตามไปเร็วที่สุด สองปีก่อนได้เกิดเพลิงไหม้ที่ถิ่นอาศัยของพวกเขาและครอบครัวได้รับผลกระทบกระเทือนหนัก Mr. Spafford จึงจัดทริปนี้เพื่อให้ภรรยาและลูกๆ ได้ไปผ่อนคลายและตัวเองก็จะไปร่วมฉลองคริสต์มาสกับพวกเขาในอีกเดือนต่อมา

เพียงหนึ่งวันหลังจากออกเดินทาง เรือโดยสารของพวกเขาได้ชนเข้ากับเรืออีกลำหนึ่ง ภายในเวลาเพียง 12 นาที เรือโดยสารลำนั้นที่มีผู้โดยสารถึง 313 คนก็อัปปางและจมลง

ลูกสาว 2 คนโตถูกกระแสน้ำกระซากไปต่อหน้าต่อตา Anna พยายามจับมือลูกสาวคนที่สามและกอดลูกน้อยวัย 2 ขวบไว้ แต่ในที่สุด เด็กหญิงทั้งสองก็ถูกกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากดูดแยกจากมารดาไป Anna เองก็หมดสติไป มารู้ตัวอีกทีก็ทราบ ว่าตัวเองรอดเพราะได้ไปเกาะติดกับไม้แผ่นหนึ่งและมีคนมาช่วยเหลือเธอในที่สุด เมื่อผู้รอดชีวิตได้ไปถึง เมือง Wales นาง Anna ส่งโทรเลขบอกสามีว่า “Saved alone” เธอไม่เห็นความหมายในการมีชีวิตต่อและจะฆ่าตัวตาย ในคืนนั้นเอง เธอได้ยินเหมือนมีเสียงพูดเข้าไปในสมองเธอว่า “You are spared for a purpose, Anna. You have a work to do.” นาง Anna ได้สติและมีความเชื่อว่านั้นคือ พระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเธอ

Mr. Spafford เองก็รีบขึ้นเรือและตามไปหาภรรยา เมื่อเรือที่เขาโดยสารอยู่มาถึงจุดที่เรือ S.S. Ville de Havre อัปปางและเป็นทีๆ ลูกสาวทั้ง 4 ของเขาน่าจะจมอยู่กันทะเลจุดนั้น เขาบอกกับตัวเองว่า “I must not lose faith.” เขาเลือกที่จะมองขึ้นบนฟ้า แทนที่จะมองลงข้างล่างและพูดประโยคนี้ว่า “It is well with my soul.” ซึ่งต่อมาเขาเองก็ได้แต่งเป็นเพลงจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก



ต่อมาในปี ค.ศ. 1881 ครอบครัวเขาย้ายไปอยู่เมืองเยรูซาเล็ม นาง Anna ให้กำเนิดบุตรชาย แต่ก็มียายุได้เพียง 3 ขวบ ก็ตายไป คงเหลือแต่ลูกสาวอีก 2 คน ที่เธอให้กำเนิดต่อมา นาง Anna เท่ากับได้สูญเสียบุตรไปทั้งหมด 5 คน จากจำนวน 7 คน 7 ปีหลังจากไปตั้งรกรากที่เมืองเยรูซาเล็ม หัวหน้าครอบครัวก็ตายจากไปอีก นาง Anna มีทุกเหตุผลที่จะยอมแพ้ต่อชีวิต แต่เธอไม่ยอม เธอเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงมีแผนงานสำหรับเธอ

ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เธอและบุตรสาวคนโตที่ชื่อว่า Bertha ได้ตั้ง Soup Kitchen เพื่อให้อาหารแก่ผู้ที่ต้องการอาหารและช่วยปฐมพยาบาลทหารที่บาดเจ็บ มีอยู่คืนหนึ่ง มีชายหญิงคู่หนึ่งมีทารกน้อยติดมาด้วย มาเคาะประตูเพื่อขอพักอาศัยเพราะหาที่พักอื่นไม่ได้ นาง Anna และลูกสาวรู้สึกว้าวุ่นใจว่าครอบครัวนี้ช่างเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์อะไร เช่นนั้น จึงรับทั้งครอบครัวเข้ามาพักในบ้าน ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้น ผู้เป็นแม่ก็ได้สิ้นใจไป Bertha ตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กทารกคนนั้น โดยตั้งชื่อให้ว่า Noel

จากจุดนั้นเอง นาง Anna และลูกสาวก็ได้รับเด็กๆ เข้ามาอุปการะอีกหลายคน จนต่อมาก็ได้สร้างเป็น Children Center โดยใช้ชื่อครอบครัว Spafford เป็นชื่อของศูนย์และเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ที่ East Jerusalem ที่มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้

ลูกนำเรื่องราวของครอบครัว Spafford มาเขียนถวายแด่พระองค์ในเทศกาลฉลองพระคริสตสมภพนี้ เพราะสปีริตแห่งคริสต์มาสคือ ความรัก ความหวัง และการให้ ซึ่งครอบครัวของนาง Anna มีทั้ง 3 อย่างนี้ และเกินกว่าอีกมากมาย และในหลายๆ ประเทศทางโลกตะวันตกก็นำเพลง "It is well with my soul." มาบรรเลงกัน อีกทั้งประสบการณ์ของนาง Anna ก็ทำให้ลูกอดไม่ได้ที่จะคิดถึงสิ่งที่ลูกเองได้ประสบมา

การได้ยินเสียงที่ดูเหมือนจะพูดเข้าไปในสมองว่า "พระเจ้ามีงานให้เจ้าทำ" ในคืนที่ชีวิตดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหลือที่จะอยู่ต่อแล้ว การพลิกฟื้นจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งและสู้ต่อเพื่อที่จะค้นหางานที่พระเจ้าทรงต้องการให้ทำ การก่อตั้ง Soup Kitchen และเมื่อค้นพบว่าพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้ทำนั้นคืออะไร ก็ทำงานนั้นถวายแด่พระองค์ทั้งครบ

นาง Anna ได้ก้าวข้ามความทุกข์ความเจ็บปวดในชีวิต ซึ่งมากมายกว่าลูกหลายร้อยหลายพันเท่า โดยไม่ละทิ้งความเชื่อในพระองค์ เธอ นำความรักไปรักษาแผลผู้ที่บาดเจ็บ เธอ นำความหวังไปให้ผู้ที่ย่ำแย่ และเธอให้อาหารแก่เด็กๆ ที่หิวโหย นี่คือนสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ต้องการให้เรามนุษย์ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขอพระองค์โปรดประทานพระพรอันอุดมแก่ลูกและครอบครัวและต่อเนื่องตลอดไป เพื่อที่ลูกและครอบครัวจะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างครบครันตามที่ตั้งใจไว้เทอญ

"ท่านจะตั้งครรรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยชู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์" ลูคา 1:31-32

อาแมน

ลูกของพระ: อดคิดนนี้

www.moving-themountain.com

